
เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ 

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

โดยส านักการประชุม ส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา 

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย ์พ ิเศษพรเพชร  ว ิช ิตชลช ัย ประธานว ุฒ ิสภา เป ็นประธา นของที ่ประช ุมว ุฒ ิสภา  
ครั ้งที ่ ๒ (สมัยวสิามัญ) เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ ่ง  
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                                     จ านวน     ๑    เรื่อง 

ซึ่งเป็นเรื่องทีไ่ม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดงันี้                         

- ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดจุดรับคืนบัตรออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา  
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถส่งคืนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  

(๓)  กระทูถ้าม  (ไม่มี)  

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาที่ประชุม เพ่ือขอให้น าเรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

(๗)  เรื่องอื่น ๆ จ านวน     ๒    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชมุได้มีมตติั้ง พลต ารวจตรี พิสิษฐ์  เปาอนิทร ์เป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการ

การแรงงาน แทนต าแหนง่ทีว่่าง ตามข้อบังคบัการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓  

๗.๑ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 



๒ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

   
 

                       ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลต ารวจตรี พิสิษฐ์  เปาอินทร์ เป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการ

การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓  

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน     ๘    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) กรรมาธิการในฐานะ

ประธานคณะท างานการจัดท าแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (พลตรี โอสถ  ภาวิไล)  
และคณะท างานการจัดท าแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (นายอัชรัฐ  ยงทวี) ได้ร่วมกันเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการมีเนื้อหาในภาพรวมเกี่ยวกับ 
สภาพข้อเท็จจริงในการด าเนินงานการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทยที่ยังมีปัญหา 
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาในหลายด้าน ทั้งด้านงบประมาณ 
และกระบวนการขั้นตอนของการเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายทางการกีฬา การบริหารจัดการองค์กร  
ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา โครงสร้างพื้นฐานกีฬา สถานที่ฝึกซ้อม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการกีฬา วิทยาศาสตร์
การกีฬา การค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพและมีพรสวรรค์ การพัฒนานักกีฬา การสนับสนุน  
จากภายนอก นักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ปกครองนักกีฬา และสารต้องห้ามทางการกีฬา  ในการนี้ 
คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศใน ๒ รูปแบบ กล่าวคือ รูปแบบที่ ๑ 
แนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
โดยมีปัจจัยส าคัญ ๑๓ ด้าน ประกอบด้วย (๑) งบประมาณสนับสนุน (๒) แผนพัฒนาสู่เหรียญรางวัล 
(Podium Pathway) (๓) การค้นหาและพัฒนานักกีฬาที่มีพรสวรรค์  (๔) วิทยาศาสตร์การกีฬา  
(๕) การสนับสนุนอาชีพหลังเลิกเล่นกีฬา (๖) การพัฒนาผู้ฝึกสอน (๗) สนามฝึกซ้อมและอุปกรณ์  
(๘) การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (๙) จริยธรรม และวัฒนธรรมทางการกีฬา 
(๑๐) การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ (๑๑) การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา (๑๒) ผู้ปกครองนักกีฬา 

๗.๒ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๓ 
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และ (๑๓) การสนับสนุนจากภายนอก รูปแบบที่ ๒ แนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศของประเทศ
ไทยตามโมเดลการพัฒนานักกีฬาระยะยาวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
ซึ่งประกอบด้วยโมเดลการพัฒนานักกีฬาระยะยาว ๗ ขั้นส าคัญ ได้แก่ (๑) ขั้นเริ่มต้นหรือแรกเริ่มเคลื่อนไหว 
(Active start) (๒) ขั้นสร้างทักษะพ้ืนฐาน (Fundamentals) (๓) ขั้นการเรียนรู้สู่การฝึกฝน (Learn to Train) 
(๔) ขั้นการฝึกฝนสู่การฝึกซ้อม (Train to Train) (๕) การฝึกซ้อมเพ่ือการแข่งขัน (Train to Compete)  
(๖) การฝึกซ้อมเพื่อชัยชนะ (Train to Win) และ (๗) การออกก าลังกายตลอดชีวิต (Fit for Life)   

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ๕ ประการ คือ (๑) ควรมีนโยบายทางการกีฬา 
ที่น าไปสู่ความส าเร็จในระดับนานาชาติของประเทศที่ก าหนดเปาาหมายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
อย่างชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ (๒) ควรมีแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในภาพรวม 
และท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้และเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยน าไปใช้ในทิศทาง
เดียวกัน (๓) ควรเพ่ิมงบประมาณจากภาครัฐและแสวงหาการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพ่ือให้มีงบประมาณ 
ที่เพียงพอกับกระบวนการพัฒนานักกีฬาระยะยาวอย่างเป็นระบบ (๔) ควรพัฒนาฐานข้อมูลทางการกีฬา 
ที่สามารถตรวจสอบและติดตามพัฒนาการของนักกีฬาในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
การกีฬาอย่างเป็นระบบ และ (๕) สมาคมกีฬาควรมีการจัดท าแนวทางการพัฒนานักกีฬาอย่างยั่งยืน 
ที่สอดคล้องกับชนิดกีฬา รวมไปถึงแนวทางพัฒนาผู้ฝึกสอนอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดเปาาหมายระยะสัน้ 
ระยะกลางและระยะยาวอย่างชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบดว้ยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกลา่วไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 

ผลการพิจารณา 

รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง (นายกิตติ   
วะสีนนท์) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ (พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
รายงานการพิจารณาศึกษานี้ เป็นการพิจารณาศึกษาและวิ เคราะห์บทบาท หน้าที่และอ านาจ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็นการต่อยอด
การศึกษาของคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ 
ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
พิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๔ 
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ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันภายใต้หลักคิด 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังนี้ 

 (๑) ระดับแนวคิด แม้ว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะมีความสนใจในการปฏิบัติงาน
เชิงบูรณาการคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันในมุมมอง ทิศทางและความครอบคลุม อีกทั้งยังไม่มีกระบวนการ
บูรณาการแนวความคิดอย่างเป็นทางการ ขาดผู้ประสานงานหลัก จึงควรก าหนดค่านิยมร่วมกันเพ่ือสร้าง  
จุดศูนย์รวมทั้งที่แบบตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจ สร้างวัฒนธรรมการท างานแบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ที่มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นหลัก และยึดถือประโยชน์  
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

 (๒) ระดับแนวการจัดเตรียม ปัจจุบันองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความพยายาม
ในการประสานความร่วมมือกันโดยตลอด ผ่านการประสานงาน ส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในหน้าที่ 
และอ านาจของแต่ละองค์กรเป็นส่วนใหญ่ แต่มีการท างานแยกกันและไม่มีแผนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน 
จึงควรมีการทบทวนวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร และก าหนดกลยุทธ์วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน  
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหารงานต่าง ๆ ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

 (๓) ระดับแนวปฏิบัติ ต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ครบวงจรและครอบคลุม ไม่ใช่
เป็นเพียงการสั่งการและบริหารงาน แต่จะต้องสามารถควบคุม สื่อความ ติดตาม ประเมิน ทบทวน และรายงาน
เพื่อเรียนรู้ แก้ไข ปรับปรุง และยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

ทั้งนี้ การเป็นที่พ่ึงของประชาชนเป็นเจตนารมณ์หลักในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การปฏิบัติงานเชิงบูรณาการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ควรให้
ความส าคัญต่อการประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรทุกคนและทุกระดับขององค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๕ องค์กร โดยควรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 
และประยุกต์ใช้กับหน่วยงานทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การเป็นที่พ่ึงแห่งตน และการเป็นที่พ่ึงขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญอื่น เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลส าเร็จที่เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุดและยั่งยืน  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 

ผลการพิจารณา 
โฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษา ในฐานะประธานคณะท างานจัดท ารายงาน 

การพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (นายเฉลา  พวงมาลัย) และคณะท างานเพ่ือจัดท า
รายงานฯ (นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์) ได้ร่วมเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การที่
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานตอ้งรับผิดชอบและดูแลการจัดการศึกษาในภาพรวมทุกระดบั 
ท าให้เกิดความไม่ทั่วถึง ไม่ตอบสนองทุกกลุ่มเปาาหมาย รวมทั้งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ  
ในปัจจุบัน ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนตกต่ า โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา  ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ดังนี้ 

๑. เสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยบูรณาการรวมส านักในโครงสร้างซึ่งมภีารกิจหน้าที่ใกล้เคียงกัน แต่ยังคงมีภารกิจครอบคลมุ
ในส านักควบรวมเข้าด้วยกัน มีการติดตั้งหน่วยงานเป็นการภายใน ให้มีชื่อว่า “ส านักบริหารการประถมศึกษา” 
หรือ (สบป.) เพ่ือเป็นหน่วยงานส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาระดับประถมศึ กษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. เร่งรัดด าเนินการยกระดับส านักบริหารการประถมศึกษาให้เป็นส านักภายในโครงสร้าง
โดยเร่งดว่น เพื่อการขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหาการศกึษาระดับประถมศกึษา 

๓. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและมีการจัดเตรียมระบบบริหารจัดการภายในส านักบริหาร
การประถมศึกษาเพื่อรองรับภารกิจที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

๔. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและเสนอแนะเพ่ือที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมอย่างแท้จริง เร่งรัดการพิจารณาเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา โดยแต่งตั้งคณะท างาน 
เพื่อด าเนินการจัดวางระบบส านักงานและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งระบบ  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบดว้ยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกลา่วไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 
 

๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือจัดต้ัง “ส านักบริหารการประถมศึกษา (สบป.)” ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
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ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) รองประธาน

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ ด้านสาธารณสุข (นายณรงค์  สหเมธาพัฒน)์ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (นายวชิระ  เพ็งจันทร์) และคณะท างานศึกษาการบูรณาการงบประมาณส่งเสริม 
ปาองกัน ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยกรณีศึกษาเด็กปฐมวัย (นายน้อง  เจริญนาค) ได้ร่วมกันเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากการศึกษาพบว่าภาพของส่วนกลางประเทศ มีการขับเคลื่อนการบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณ ภายใต้เปาาหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑๑.๒ มีเปาาหมายเพ่ือให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  
มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน “ประเด็นแผน
แม่บท” (จ. ๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน “เปาาหมายระดับประเด็นแผนแม่บท” (จ. ๒) และหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อน “เปาาหมายระดับประเด็นแผนแม่บทย่อย” (จ. ๓) ก าหนด Value Chain ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า และการสนับสนุน ที่ส่งผลกระทบต่อเปาาหมายและก าหนดเป็นโครงการส าคัญ และวงเงินงบประมาณ
ที่ส่งผลต่อเปาาหมายใน Value Chain ส าหรับการขับเคลื่อนได้ด าเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงการบูรณาการ
ความร่วมมือ (MOU) ๖ กระทรวง ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดเปาาหมายร่วมของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๘ เปาาหมาย เน้นการก าหนดกิจกรรม 
ในโครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะท าให้เกิดการบูรณาการในประเด็นที่สัมพันธ์กับ Value Chain 
เป็นภารกิจหลักของเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย อาทิ ๑) ข้อเสนอในการบริหารเพ่ือบูรณาการ
ภาพรวมประเทศ ควรจัดตั้งกลไกเพ่ือบูรณาการระหว่างกระทรวงในการขับเคลื่อนในลักษณะทีมคร่อมสายงาน 
(Cross-Functional Team) โดยท าหน้าที่ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ชี้ประเด็น ก าหนดเปาาหมาย ทิศทาง  
และกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนจัดท าแผนงานร่วม โครงการส าคัญ กิจกรรมส าคัญ และกรอบ/แผนงบประมาณ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ๒) ข้อเสนอในการบริหารเพ่ือการบูรณาการระดับพ้ืนที่ควรปรับกระบวนทัศน์
การท างาน จากการจัดท าโครงการในการแก้ไขปัญหาจากหลาย ๆ หน่วยงานลงพ้ืนที่ เป็นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
พิจารณาปัญหารายบุคคล แล้วใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาจ าเพาะกับบุคคลหรือพ้ืนที่นั้น ๆ (หมู่บ้าน/ต าบล) 
และ ๓) ข้อเสนอด้านวิชาการในการแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัย ควรให้ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่ มีระบบการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) โดยบุคลากรด้านสาธารณสุข การจัดให้มีโปรแกรมส าหรับ
ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กในเชิงบวก    

๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบูรณาการงบประมาณ
ส่งเสริม ป้องกัน ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย กรณีศึกษาเด็กปฐมวัย ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
พิจารณาเสร็จแล้ว 

 
พิจารณาเสร็จแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบดว้ยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกลา่วไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) รองประธาน

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข (นายณรงค์  
สหเมธาพัฒน์) ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (นายวชิระ  เพ็งจันทร์) และเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
(นางกฤษดา  แสวงดี) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานฉบับนี้มีขอบเขตการพิจารณา
เฉพาะประเด็นการปฏิรูปเขตสุขภาพ มีการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่  
ปี ๒๕๖๒ หลังการประกาศใช้แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
และภายหลังรัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดา้นสาธารณสุขชุดที่ ๒ เพื่อปรับปรุงและขับเคล่ือน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) ซึ่งผลจากการศึกษา 
และติดตามสนับสนุนเร่งรัดการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ ๑ ในพ้ืนที่จังหวัดล าปางและพิจารณาศึกษาผลงาน 
การปฏิรูปเขตสุขภาพน าร่อง (Regulatory Sandbox) ในเขต ๑, ๔, ๙ และ ๑๒ ของกระทรวงสาธารณสุข 
พบว่าประสบความส าเร็จตามเปาาหมาย ทั้งด้านการจัดกลไกการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ทุกภาคส่วนและภาคประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีบูรณาการ เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลไก
การบริหารทรัพยากรสุขภาพที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างได้ผล และมีการออกแบบการบริการสุขภาพรูปแบบใหม่ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแตล่ะพื้นที่โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันในเขตอย่างมปีระสิทธภิาพ 
รวมทั้งเกิดผลลัพธ์ต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีปัจจัยด้านภาวะผู้น าและทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
ความส าเร็จในการพัฒนาเขตสุขภาพ แต่มีปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัด อาทิ ความชัดเจนและความเข้มแข็ง  
ทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายและระเบียบรองรับสถานภาพองค์กรและอ านาจหน้าที่
ของส านักงานเขตสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเปาาหมาย จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย เช่น รัฐบาลควรสนับสนุน
การจัดท ากลไกก ากับดูแลและอภิบาลระบบสุขภาพที่มีเอกภาพทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะองค์กรหลักด้านสุขภาพ ควรก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการและการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ทั้งการออกแบบและการจัดระบบบริการสุขภาพ ก าลังคน 
ระบบการจัดการด้านยา เทคโนโลยีและเวชภัณฑ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพรวมทั้งด าเนินการและสนับสนุนให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลและอภิบาลระบบสุขภาพ 
(Governing Body) ท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น   

๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปเขตสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
การสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว  

 



๘ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า รายงานฉบับนี้มีประโยชน์  
ต่อการปฏิรูปด้านสาธารณสุขอย่างมาก การด าเนินการเพ่ือปฏิรูปด้านสาธารณสุขมีการด าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการทั้งในสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
โดยมีเปาาหมายให้การบริหารจัดการในลักษณะของเขตสุขภาพ มีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ  
ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมายังไม่สามารถบูรณาการร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขได้ส าเร็จ ต่อมารัฐบาล
ปัจจุบันได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบาย
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวให้เกิดความเท่าเทียม 
เป็นธรรมของคนทุกกลุ่ม อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีโครงการ  
“บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ใน ๔  จังหวัดน าร่อง คือ ร้อยเอ็ด แพร่  เพชรบุรี และนราธิวาส  
ซึ่งเห็นว่าส่งผลต่อการปฏิรูปได้เพียงบางส่วน รัฐบาลควรสนับสนุนการปฏิรูปเขตสุขภาพ โดยเร่งด าเนินการ
ให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ให้แต่ละเขตสุขภาพที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงสามารถบูรณาการด้านสาธารณสุข
ร่วมกันได้ อาทิ เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบการส่งตัวผู้ป่วยจึงต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
สนับสนุนงบประมาณให้อย่างเพียงพอ และระบบบริหารจัดการที่มีกฎหมายรองรับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์  
ต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่  

รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านสาธารณสุข (นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า การปฏิรูปโครงสร้างในปัจจุบัน 
มีหลายหน่วยงานที่ขับเคลื่อนผ่านการใช้อ านาจที่มีอยู่ อาทิ ด้านการเงินการคลังเป็นอ านาจของกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ การออกแบบด้านการศึกษาของแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของอ านาจมหาวิทยาลัย จึงยังไม่มี
ความเป็นเอกภาพเท่าที่ควร กระทรวงสาธารณสุขจึงควรบริหารจัดการร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลและอภิบาลระบบสุขภาพ ที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร  
และร่วมด าเนินการให้ส านักงานเขตสุขภาพมีสถานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกรมในโครงสร้างกระ
ทรวงสาธารณสุขตามกฎหมาย เพ่ือความยั่งยืนของการกระจายอ านาจการบริหารระบบสุขภาพได้  
ในทุกพื้นที ่

ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบดว้ยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกลา่วไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 



๙ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) รองประธาน

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ ด้านสาธารณสุข (นายณรงค์  สหเมธาพัฒน)์ 
ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ในการพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรค 
ต่อการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยพิจารณาศึกษากรณีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
และจัดท าข้อเสนอแนะหรือทางเลือกการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมและประเทศชาติ  
โดยก าหนดกรอบการศึกษา ๔ ประเด็น คือ ๑) หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒) การอภิบาลระบบสุขภาพ ๓) การน านโยบายสู่การปฏิบัติ และ ๔) ประสิทธิภาพการประเมินผล 
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งจากการพิจารณาศึกษาคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ อาทิ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรให้มีกลไกระดับชาติด้านนโยบายเข้ามาบริหารจัดการ
ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบโดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ๑) ระยะยาว ควรผลักดันให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สอดคล้องกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงประเด็นโครงสร้างคณะกรรมการ สปสช. ๒) ระยะกลาง กระทรวงสาธารณสุข 
และคณะกรรมการ สปสช. ควรพิจารณาทบทวนการท างานร่วมกัน โดยจัดตั้ง Providers Board   
และ ๓) ระยะสั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การบังคับใช้  
มีเอกภาพ สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน สปสช. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ ควรพิจารณาทบทวนกระบวนการประเมนิผลกองทุนเงนิหมุนเวยีน ควรบูรณาการและพฒันา
ระบบฐานข้อมูลด้านประชากร ด้านการเบิกจ่ายของแต่ละระบบเพ่ือไม่ให้มีความซ้ าซ้อนในการใช้สิทธิ  
และน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลระดับชาติ  
และควรมีคณะท างานเฉพาะกิจในการศึกษาเรื่องการลดความเหลื่อมล้ า สิทธิประโยชน์หลักพ้ืนฐาน 
ครอบคลุมการดูแลสุขภาพที่จ าเป็น และมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเรื่องการสร้างความยั่งยืนของระบบ
การเงินการคลังสุขภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมจ่าย 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบดว้ยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกลา่วไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
 

๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ซึง่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๑๐ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 

ผลการพิจารณา 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะท างานพิจารณาศึกษา  

การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการกีฬา (นายชาญวิทย์  ผลชีวิน) รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หก 
ในฐานะรองประธานคณะท างาน (พลเอก ธงชัย  สาระสุข) คณะท างานและเลขานุการคณะท างานพิจารณา
ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทย (รองศาสตราจารย์ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล) ได้ร่วมกันเสนอรายงาน
ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการมีเนื้อหาในภาพรวมเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะให้กับฝ่ายบริหารน าไปพิจารณาก าหนดนโยบายหรือกรอบแนวทางการด าเนินการด้านกีฬา 
เพ่ือให้บรรลุค่าเปาาหมาย/ตัวชี้วัดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ในมุมมองของคณะกรรมาธิการการกีฬา โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทน ำ 
กล่าวถึง หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการการกีฬา โครงสร้างของคณะกรรมาธิการการกีฬา  ส่วนที่ 2 
ควำมเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ : แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) แผนระดับที่ ๓ : 
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ ๓ 
นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวกับกำรกีฬำ ประกอบด้วยการแถลงนโยบายของรัฐบาล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๖๖) 
จ านวน ๘ คณะรัฐมนตรี และนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์  
ท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และ ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอเชิงนโยบำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (๑๔) 
ศักยภำพกำรกีฬำ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นความท้าทายที่ฝ่ายบริหารต้องไปด าเนินการขับเคลื่อนตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในระดับ
ประเด็น ระดับแผนย่อยที่ ๑ - ๓ การปรับปรุงข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกื้อกูลต่อการสนับสนุน 
การกีฬาเพ่ือไปสู่ระดับความเป็นเลิศและระดับอาชีพอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย การแยก
ภารกิจงานด้านการกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาและกิจการ
เยาวชน การจัดตั้งสถาบนัวทิยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Sports Science : TISS) 
พร้อมการด าเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะส่งผลให้บรรลุเปาาหมายที่ก าหนดไว้ในระยะที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุปเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
(๑) ควรมีการพัฒนากีฬาระดับนานาชาตแิละแก้ไขปัญหาในด้านการขาดแคลนนักกีฬา การขาดศูนย์ฝึกกฬีา

๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านกีฬา ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๑๑ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ที่เหมาะสม และการขาดงบประมาณที่จ าเป็น (๒) ควรแยกภารกิจงานด้านการกีฬาออกจากกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬามาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาโดยเฉพาะ เพ่ือให้การกีฬามีการพัฒนามากขึ้น  
(๓) ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในภารกิจด้านกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องที่หรือชุมชน 
(๔) ควรแก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬาให้เหมาะสม และ (๕) ควรมีการสอบถามความคิดเห็น
ของนักกีฬาเพ่ือน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬาต่อไป 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า   
การแยกภารกิจงานด้านกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬา 
และกิจการเยาวชน จะท าให้กิจการด้านกีฬามีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติด้านการออกก าลังกาย มิติ 
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนับสนุนการกีฬาเพ่ือปาองกันยาเสพติด) และมิติด้านการสร้างคน  นอกจากนี้  
การกระจายอ านาจด้านการกีฬาสู่ชุมชนจะท าให้ชุมชนเข้มแข็งและต่อยอดพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมการกีฬา และเทคโนโลยีทางการกีฬาต่อไป  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการพัฒนาด้านกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-sport) ซึ่งหากมีการแยกภารกิจงานด้านการกีฬาออกมาโดยเฉพาะจะท าให้กีฬา E-sport 
และกีฬาประเภทต่าง ๆ มีการด าเนินการที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบดว้ยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกลา่วไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช) ประธาน 

คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน) และอนุกรรมาธิการ  
ในฐานะประธานคณะท างานจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษากลุ่มเมืองพิเศษส าหรับการปกครองท้องถิ่น 
(นายอภิวัฒน์  พลสยม) ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม โดยได้สรุปข้อมลูพ้ืนฐานของอ าเภอเกาะสมุย การ
ปกครองท้องที่และการปกครองท้องถิ่น  ความเป็นมาของเรื่องการจัดตั้งเทศบาลนครเกาะสมุย 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ข้อสรุปจากการศึกษาพบว่า เกาะสมุยมีลักษณะพิเศษ 
หรือลักษณะเฉพาะในการเป็นเมืองพิเศษที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายพิเศษด้านการท่องเที่ยว มีความเหมาะสม
ที่จะจัดตั้งเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้านการท่องเที่ยว เนื่องจาก  
(๑) เกาะสมุย เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ และมีศักยภาพในการเป็น “ฐานพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (๒) เกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่เทศบาล
นครเกาะสมุย ไม่มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารจัดการดา้นการท่องเที่ยว คงมีเพียงหน้าที่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดต้ังเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ด้านการท่องเที่ยว “นครเกาะสมุย” ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๑๒ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ตามมาตรา ๕๙ (๘) ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ (๓) โครงสร้างการบริหารเทศบาลนครเกาะสมุย 
ไม่ก าหนดให้มี "ส่วนราชการ" และบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว (4) ไม่มีกฎหมาย 
ก าหนดให้เทศบาลนครเกาะสมุย มีรายได้ หรือส่วนแบ่งรายได้ จากภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยว 
ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอ และ (5) การท่องเที่ยวเกาะสมุย มีความเสี่ยงถูกลดระดับความสามารถด้านการแข่งขัน 
ซึ่งผลกระทบด้านงบประมาณไม่เพียงพอของเทศบาลนครเกาะสมุย ท าให้ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือให้บริการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว ไม่สามารถจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถพัฒนา
เมืองให้ทันสมัยและยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism City) และไม่สามารถจัดท า 
และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ดังนั้น คณะกรรมาธกิารจึงมีขอ้เสนอเพ่ือสร้างสมดุลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนครเกาะสมยุ 
ประกอบด้วย (๑) ข้อเสนอด้านหน้าที่และอ านาจ ทั้งหน้าที่และอ านาจของเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน้าที่และอ านาจการบริหารจัดการท่องเที่ยว  รวมทั้งหน้าที ่
และอ านาจพิเศษตามกฎหมาย 20 ฉบับ ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครเกาะสมุย พ.ศ. ....  
(๒) ข้อเสนอด้านรายได้ นอกจากให้มีรายได้เช่นเดียวกับเทศบาลนครแล้ว ให้มีรายได้จากภาษีหรือค่าธรรมเนียม
การท่องเที่ยว ส่วนแบ่งหรือรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะสมุย ในสัดส่วน หรืออัตราร้อยละ 
ที่เหมาะสม การเก็บค่าธรรมเนียมตามอ านาจหน้าที่พิเศษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ (๓) ข้อเสนอด้านโครงสร้าง
การบริหารราชการนครเกาะสมุย โดยเสนอให้จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้านการท่องเทีย่ว 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป  

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ 
ต่อรายงานในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า (๑) ควรก าหนดให้เทศบาลนครทั้งหมด มีหน้าที่และอ านาจ  
และรายได้ตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการเสนอ โดยการตราเทศบัญญัติก าหนดไว้ในแต่ละท้องที่  
โดยไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการกระจายอ านาจ
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ (๒) การเติบโตของสังคม ท าให้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอให้ท้องถิ่นสามารถดูแลตัวเองและแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้ และเห็นว่า ควรเปรียบเทียบ
การปกครองรูปแบบพิเศษที่มีอยู่แล้ว ทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กับแนวคิดการตั้งนครเกาะสมุย  
ในประเด็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย รายได้ ก ากับดูแล และการจัดบริการสาธารณะ (๓) ควรแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น คือ นครเกาะสมุยที่จะมีขึ้น ในแง่
อ านาจก ากับดูแล งบประมาณ และโครงสร้างการบริหาร ตลอดจนก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลักดัน
ตามข้อเสนอนี้ (๔) การบริหารจัดการในเกาะสมุย ต้องเป็นลักษณะของการบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกัน 
โดยมีนครเกาะสมุยที่จะตั้งขึ้นใหม่และมีอ านาจหน้าที่กว้างขวางเป็นเจ้าภาพหลัก (๕) ควรหาแนวทาง
จัดเก็บภาษีการค้าจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้เข้ามาใช้ทรัพยากรหลักของเกาะสมุย แล้วน ารายได้ส่วนนี้มาพัฒนาสร้างศักยภาพ
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ในการแข่งขันให้กับพ้ืนที่เกาะสมุยต่อไป และ (๖) เสนอให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการบริหารการจัดการเมือง 
โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว และจ าเป็นต้องมีระบบการก ากับดูแลการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
รวมถึงการออกแบบสัญญาและเงื่อนไขการมอบหมายที่ชัดเจน เป็นธรรม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบธรรมและผิดหลักธรรมาภิบาล 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า 
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด หรือกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรองรับ และขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งในเรื่องการจัดตั้งเทศบาล
นครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามที่สมาชิกวุฒิสภา
ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) เรื่องการเพิ่มอ านาจหน้าที่ และรายได้ให้กับเทศบาลนครอื่น
ด้วยนั้น เห็นว่า อาจเสนอประกอบการจัดท าประมวลกฎหมายท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการด าเนินการได้  
เพ่ือก าหนดให้เทศบาลนครมีอ านาจหน้าที่และสามารถจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น มากกว่าเทศบาลเมือง  
และเทศบาลต าบลได้ (๒) การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ 
เมื่อข้อเสนอแนะตามรายงานฉบับนี้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว คาดว่าจะมีการมอบหมายไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักและมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้สนับสนุน รับผิดชอบ  
ในการผลักดันการด าเนินการ (๓) การหารายได้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ หากได้รับการยกฐานะ 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแล้ว ผู้บริหารองค์กรย่อมสามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่ไปบริหาร
จัดการเพื่อหารายได้ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการก าหนดเรื่องภาษีจากการท่องเที่ยวไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย 
แต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาผลกระทบการท่องเที่ยวด้วยหากส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสูงเกินไป 
และ (๔) ข้อเสนอให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการบริหารการจัดการนั้น ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วย 
อย่างไรก็ตาม พบว่าได้มีการมอบให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างในจังหวัดที่เป็น  
แหล่งท่องเที่ยวแล้ว เช่น การสร้างท่าเทียบเรือ ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 

ผลการพิจารณา 
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ  
(นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม) ได้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ปัจจุบันมีคดีค้างใน

๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการคดีค้างของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจพิจารณา
เสร็จแล้ว 
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หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจ านวนมาก โดยกรมบังคับคดีมีจ านวนคดีค้างมากที่สุด และในแต่ละ
หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการคดีหลายประการ เช่น ปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ
หรือไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน การส่งมอบส านวน การส่งมอบพยานหลักฐานระหว่างหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมล่าช้าหรือใกล้หมดอายุความ รวมทั้งปัญหาจากข้อกฎหมายที่ถือปฏิบัติบางฉบับด้วย 
อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานได้มีการบริหารจัดการคดีค้างมากและค้างนานอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบงานภายในหน่วยงาน ระบบบริหารจัดการคดี รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
และแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการคดีที่มีความหลากหลายและความเข้มข้นที่แตกต่างกัน โดยการบริหาร
จัดการคดีที่มีการน ามาใช้ เช่น การประชุมติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน การจัดกลุ่มการบริหารคดี 
(Case Management) การจัดกลุ่มตามประเภทคดี (Differentiated Case Management) การจัดกลุ่มคดี 
ตามความยากง่าย การจัดขนาดของคดี S M L XL การจัดการคดีที่ค้างการพิจารณาเกินกว่า ๓ ปี รวมทั้ง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.  ๒๕๖๕ แล้ว คือ มีประกาศก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมและเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ และมีช่องทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับคดีสามารถติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอ 
เพ่ือแก้ปัญหาในการด าเนินงานและช่วยให้คดีมีจ านวนลดลง ได้แก่ ๑) เห็นควรทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเพ่ิมบทลงโทษ  
๒) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหนา้ที่ต้องส่งมอบคดี ควรจัดประชุมหารือและท าความตกลงร่วมกัน
ในการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าว ๓) หน่วยงานที่ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่ถือปฏิบัติ  
จนท าให้เป็นอุปสรรคในการจัดการคดีค้างมาก ต้องเร่งพิจารณาปรับแก้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) พิจารณาน าระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในการอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน ๕) ควรมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่แล้วให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านคดี 
ให้เต็มประสิทธิภาพ ๖) ปรับระบบการท างานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
ในคดีหรือเรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคมหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือสังคมในวงกว้าง ๗) ควรพิจารณา
ตั้งคณะท างานเพ่ือจัดการคดีที่ค้างนาน ด้วยการมอบหมายตัวบุคคลเข้าท าหน้าที่ พร้อมก าหนดระยะเวลา 
ในการด าเนินงานให้ชัดเจน ๘) ควรเร่งปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและสามารถ
ประมวลข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคดี ๙) กรมบังคับคดีจะต้องก าหนดมาตรการหรือแนวทางใหม่ ๆ 
ในการจัดการคดีค้างสะสมให้มีจ านวนลดลง รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๑๐) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย เพ่ือให้ศาลยุติธรรมมีเจ้าพนักงานคดี
ปฏิบัติหน้าที่เป็นการทั่วไปส าหรับช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดีทุกประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเหน็ สรุปได้ว่า รายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน และถ้าเพ่ิมเติมให้สภาทนายความ
หรือองค์กรภาคประชาสังคมที่ท าหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องการให้ค าปรึกษาด้านคดีความหรือการให้ 
ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนถูกพัฒนาได้ทั้งระบบจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ส่วนกรณีข้อเสนอแนะ
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ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

เกี่ยวกับกรมบังคับคดีท่ีจะต้องก าหนดมาตรการหรือแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดการคดีค้างสะสมให้มีจ านวน
ลดลง ควรจะมีมาตรการเพ่ิมเติมหรือควรเพ่ิมการก ากับดูแลหรือไม่ และกรณีการนับจ านวนคดีค้าง 
เมื่อเทียบกับแต่ละหน่วยงาน ส่วนใหญ่มีคดีค้างมหีนว่ยนบัเป็นจ านวนคดี แต่เหตุใดกรมบงัคับคดถีึงมขี้อมลู
ทั้งจ านวนคดีและจ านวนทุนทรัพย์ สร้างความสับสนหรือไม่  

 ประธานอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ  
(นายดิเรกฤทธิ ์ เจนครองธรรม) ตอบชี้แจงว่า  แต่ละหน่วยงานมมีีนยิามค าวา่ “คดีค้าง” แตกต่างกัน จึงอาจมี
ความคลาดเคลื่อนในเรื่องตัวเลขได้ ส่วนกรณีคดีค้างของกรมบังคับคดีที่มีคดีค้างมาก เมื่อพิจารณา 
ในรายละเอียด ก็จะพบเรื่องมูลค่าของทุนทรัพย์ควบคู่ไปด้วย จึงมีการระบุรายละเอียดทั้งสองอย่าง ท าให้
เมื่อศึกษารายงานจึงอาจท าให้สับสนในตัวเลขได้ และในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ให้ประชาชนได้ประโยชน์ และให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือของประชาชนในการได้รับความยุติธรรม
ที่รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง ซึ่งเป็นเรื่องการท าให้กระบวนการยุติธรรมเป็นของคนสุจริต เกิดระบบ 
ท่ีโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วม และการด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งถ้าพิจารณา 
การด าเนินงานทั้งระบบก่อนมีคดี ควรมีการให้ข้อมูลกับประชาชนว่าเขามีการให้ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายอยู่ที่ไหนบ้างและควรมชี่องทางให้ประชาชนเข้าไปศึกษากฎหมายที่เขา้ใจง่าย ก็จะมีส่วนท าให้
ลดการเกิดคดีได้ ตลอดจนคณะกรรมาธิการอยู่ระหว่างการผลักดันโครงการอาสาสมัครทนายความ
ประจ าต าบล หรือเรียกว่า ๑ ต าบล ๑ ทนายความ เพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ 
และการช่วยเหลือทางกฎหมายให้มากที่สุด 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา ไม่ม ี

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ ไม่ม ี

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 

 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 
 
 


